

## ดีเอสไอรับคดีพิเศษ แฉ 32 ม.รัฐ-เอกชน ส่อโกงเงินกู้ยืมเรียน

“ดีเอสไอ” เตรียมรับคดีทุจริตเงิน  
กู้เรียนเป็นคดีพิเศษ หลังพบ 32  
มหาวิทยาลัยทั้งรัฐ-เอกชนส่อทุจริต  
เร่งสอบ จนท.เอี้ยว **อ่านต่อหน้า 14**

### ดีเอสไอ

การเข้าตรวจสอบการทุจริตเงินกองทุนกู้ยืม  
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ  
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปี  
2549-2550 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส  
ไอ) ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ  
และเอกชน 32 แห่งทั่ว มีพฤติกรรมการทุจริต  
นั้น นายธาริต เฟื่องจิตต์ อธิบดี ดีเอสไอ เปิดเผย  
ว่า คดีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำนาจการสอบสวนของ  
ดีเอสไอ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการคดี  
พิเศษ (กคพ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่  
29 กุมภาพันธ์นี้ จะเสนอให้บอร์ด กคพ. รับคดี  
ดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นคดีทุจริตที่เกิดขึ้นภายใน  
สถาบันการศึกษา ส่งผลเสียหายต่อระบบ  
ประมาณที่รัฐจัดให้เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อใช้ในการ  
ศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนงบประมาณ  
เพื่อใช้ใน 2 กองทุนมากกว่าปีละ 4,000 ล้าน  
บาท เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่นักเรียนและนักศึกษา  
ซึ่งกองทุนของ กรอ.จะทำหน้าที่ในการอุดหนุน  
เฉพาะค่าเทอมเพียงอย่างเดียว ขณะที่กองทุน  
กยศ.จะสนับสนุนเงินค่าครองชีพ ซึ่งเงินทั้ง 2  
ส่วนนี้ จะโอนผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้  
แก่นักศึกษาที่ทำสัญญาผู้กู้ยืมเงิน

นายธาริต กล่าวอีกว่า สำหรับพฤติกรรม  
กระทำความผิดนั้น พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของ  
มหาวิทยาลัยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง และทำหน้าที่  
ออกไปชักชวนให้เด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการ  
ศึกษาให้มาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ แล้ว  
ให้นักศึกษาทำสัญญาสมัครผู้กู้ยืมเงิน การตรวจ  
สอบพบว่า นักศึกษาบางคนทำเรื่องกู้ยืมเงิน แต่  
ไม่ได้เข้าเรียน หลายรายเลิกเรียนกลางคัน และ  
มีจำนวนไม่น้อยมีชื่อและหลักฐานแสดงการกู้ แต่  
ไม่ได้เรียนจริง และปรากฏว่ามหาวิทยาลัยและ  
วิทยาลัยดังกล่าวไม่ได้ทำเรื่องยกเลิก ยังใช้ชื่อ  
ของนักศึกษาในการขออนุมัติใช้เงินกองทุนอย่าง  
ต่อเนื่อง จนมีนักศึกษาหลายร้อยคนได้รับความ

เดือดร้อน เมื่อได้รับหนังสือทวงหนี้จากธนาคาร  
กรุงไทยให้ไปชำระหนี้ แต่นักศึกษาปฏิเสธการ  
ชำระเงินกู้ โดยอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้เงินดังกล่าว  
นายธาริต กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มอบหมาย  
ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ  
ระดับใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับขบวนการทุจริต  
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือไม่ และนักศึกษาคงไม่  
ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอน เพราะการชักชวนให้  
เข้าเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของ  
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามจาก  
การตรวจสอบพบว่านักศึกษาแต่ละรายมียอด  
เงินการกู้ยืมตั้งแต่ 80,000-120,000 บาท แต่  
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เสียหายเพียงตัวเงิน  
เท่านั้น ยังเป็นการตัดโอกาสการศึกษาของคน  
อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เป็นการเอาเปรียบ ทำให้  
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งปัญหาการทุจริตกอง  
ทุนเงินฯ ลักษณะนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในวงการการ  
ศึกษาของไทย

นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า  
กรณีดังกล่าวเป็นในส่วนของ กรอ. ในปี 2549-  
2550 โดยเฉพาะปี 2549 ซึ่งเป็นปีแรกของการ  
เปิดกู้ กรอ.และหยุดการให้กู้ กยศ.ไปซึ่งในปีนั้น  
กองทุนต้องเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้ทัน  
ประกอบกับระบบในขณะนั้นยังไม่เรียบร้อยดี โดย  
การทำงานนั้น กองทุนเปิดให้สถานศึกษาส่งราย  
ชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ กรอ. พร้อมทั้งยืนยัน  
หลักฐานการกู้ยืมกองทุนและมีการทำสัญญา  
กู้ยืม ซึ่งในปี 2549 มีจำนวนผู้กู้ กรอ.ประมาณ 3.2  
แสนคน เป็นปีเดียวที่มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก  
และในปี 2550 ที่เปิดให้กู้ทางกองทุนก็ได้  
เตรียมระบบรองรับเรียบร้อยแล้วจึงไม่เกิดปัญหา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จำนวนผู้กู้ กรอ.ลดลง  
และมีนักศึกษาบางราย  
ทยอยคืนเงินกลับมายัง  
กองทุนจำนวนหนึ่ง  
ทั้งนี้ เป็นไปได้ที่จำนวน  
ผู้กู้ยืมจะลดลงเพราะ  
อาจจะมีนักศึกษาบาง  
คนที่กู้ยืมในระหว่างที่  
เรียนอาจจะไม่สามารถ  
เรียนต่อจนจบได้ก็ลา  
ออกไป ซึ่งสิทธิในการ  
กู้จะหมดลงไป เพราะ  
ตามระบบแล้วกองทุน  
จะให้สถานศึกษาและ  
ผู้ประสงค์กู้ยืมที่เป็นผู้  
กู้รายเก่ายืนยันสิทธิการ  
กู้พร้อมจัดส่งเอกสาร  
หลักฐาน และท้ายที่สุด

ต้องทำสัญญาระหว่างกันซึ่งเป็นการปฏิบัติทุกปี  
จากนั้น กองทุนจะจัดส่งไปเงินไปยังสถานศึกษา  
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้จะมีการ  
ทำในลักษณะสวมสิทธินักศึกษาที่ออกไปเพื่อที่  
จะให้กองทุนส่งเงินให้แก่มหาวิทยาลัย

“ผมทราบเรื่องที่ทางดีเอสไอได้แถลงแล้ว ที่  
ผ่านมานั้นดีเอสไอ และกองทุนได้ติดต่อประสาน  
งานกันมาตลอด เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคนที่ได้รับ  
ความเดือดร้อนไปร้องเรียน และทุกปีเราต้องมีการ  
ยืนยันสิทธิการกู้ยืมและมหาวิทยาลัยก็ต้องยกเลิก  
สิทธิของผู้ที่ไม่ได้กู้ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยจะแอบ  
สวมสิทธิเด็กที่ลาออกไปแล้วโดยไม่ยกเลิกมายัง  
กองทุนเพราะหวังจะมีสิทธิรับเงินจากกองทุนไม่  
น่าจะเป็นไปได้ เพราะเราต้องทำสัญญากันปีต่อปี  
แต่ก็ยอมรับว่าการยื่นกู้กรอ.สมัยนั้นยังมีสถาบัน  
การศึกษาบางแห่งส่งเอกสารไม่ครบ แต่ต้องดูที่  
เจตนาของสถาบันด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ซึ่ง  
กำลังอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดร่วมกัน  
กับดีเอสไออยู่” นพ.ธาดา กล่าว

น.ส.เอ (นามสมมุติ) อดีตนิสิตมหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม ในฐานะนักศึกษาทุน กยศ. กล่าว  
ว่ากู้เงินกองทุน กยศ.ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นม.4 และ  
ทุก ๆ ปีการศึกษาต้องยื่นกู้ใหม่ และมีผู้บริหาร  
สถานศึกษาเซ็นรับรองทุกครั้ง จนจบ ม.6 ได้  
ครองชีพเดือนละ 400 บาท จนกระทั่งเข้าระดับ  
มหาวิทยาลัย ก็ได้ยื่นเรื่องขอผู้กู้ยืม กยศ.ต่อ โดย  
การเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมทุก ๆ ปีการศึกษา โดยมีผู้  
บริหารสถานศึกษาเซ็นรับรองทุกครั้ง คาดว่าสำเร็จการ  
ศึกษาจะเป็นหนี้ กยศ.ประมาณ 145,600 บาท

นอกจากนี้ นายธาริต ยังเปิดเผยถึงการ  
ตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ  
ค้ำของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กรณี  
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียน  
การสอนของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์  
จำกัด (ไทยทีวีสีช่อง 3) ให้แก่โรงเรียนที่ประสบ  
อุทกภัย 158 แห่ง และการขายที่ดินขององค์การ  
ค้ำ สกสค.ใน จ.สุราษฎร์ธานี พบว่ามีข้อเท็จจริง  
น่าเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดทุจริตต่อตำแหน่ง  
หน้าที่จริง จึงได้สรุปผลการตรวจสอบให้คณะ  
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง  
ชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการต่อ และทำหนังสือ  
แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับ  
ทราบ เนื่องจากผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดเป็น  
ข้าราชการระดับสูงของ สกสค.

นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รอง ผบ.สำนักคดี  
อาญาพิเศษ 2 เปิดเผยถึงพฤติกรรมการกระทำ  
ความผิดของ สกสค. ว่า ช่อง 3 ได้สั่งซื้อหนังสือ  
แบบเรียน สมุดดินสอ และอุปกรณ์เครื่องเขียน



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2555

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3776

Col.Inch: 88.25

Ad Value: 185,325

หน้า: 1 (ล่างขวา), 14

PRValue (x3): 555,975

คลิป: 31

หัวข้อข่าว: ดีเอสไอรับคดีพิเศษแฉ 32 ม.รัฐ-เอกชน ส่อโกงเงินกู้ยืมเรียน

โดยทำหนังสือสั่งซื้อตรงกับนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการการค้า สกสค. ในวงเงิน 3,696,000 บาท มีการทำสัญญาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 กำหนดให้ชั่ง 3 ได้รับส่วนลดตามปกติ 10-20% ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นายสันติภาพลงนามแก้หนังสือฉบับเดิมโดยกำหนดให้มีผู้ประสานการขาย

นายธำนิทร กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวทำให้ ดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จึงพบว่า มีการทำหนังสือตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ประสานการขายลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นการทำหนังสือย้อนหลัง โดยผู้ประสานการขายคนดังกล่าวจะได้ค่านายหน้าในการประสานการขายเป็นเงินกว่า 1,215,000 บาท และยังตรวจสอบพบว่านายสันติภาพและผู้ประสานการขายเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ตามหลักการแล้ว เมื่อชั่ง 3 ทำสัญญาโดยตรงกับองค์การค้า สกสค. จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้ประสานการขาย ดังนั้น การกระทำดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเสียหายแก่องค์การค้า สกสค.

นายธำนิทร กล่าวอีกว่า ดีเอสไอยังตรวจสอบพบพิรุธในการขายที่ดินขององค์การค้า สกสค. โดยนายสันติภาพ ในฐานะ ผอ.สกสค. ได้ขายที่ดินจำนวนหนึ่งให้แก่เอกชน โดยมีราคาขายที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นที่ดินผืนเดียวกัน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินจำนวน 48 ไร่ 2 แปลง มีการขายแปลงที่ 1 ไปจำนวน 5 ไร่ ในราคาไร่ละ 8 แสนบาท ส่วนแปลงที่ 2 จำนวน 43 ไร่ ขายไปไร่ละ 1 ล้านบาท จึงตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเป็นที่ดินติดกันแต่เหตุใดจึงตั้งราคาขายต่างกัน รวมถึงการวางเงินมัดจำกำหนดให้วางเงินมัดจำเพียง 3 ล้านบาท ทั้งที่ราคาเต็มในสัญญาจะมีจำนวนสูงถึง 47 ล้านบาท และยังพบว่ามีการยึดระยะเวลาการชำระเงินให้ผู้ซื้อนานถึง 9 เดือน ดังนั้น จึงต้อง

ตรวจสอบต่อว่ามีการทำสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนใดหรือไม่

ขณะที่วันเดียวกัน ดีเอสไอยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนเพื่อปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเว็บไซต์พนันออนไลน์ มากกว่า 100 เว็บไซต์ ที่มีนักพนันชาวไทยให้ความสนใจเข้าไปเล่น โดยเว็บเหล่านี้จะเปิดเล่นการพนันในรูปแบบบ่อนกาสิโน มีการเปิดโต๊ะแทงบัตรคาร่า ไพ่โป๊กเกอร์ พนันฟุตบอล ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการถ่ายทอดสดส่งสัญญาณมาจากบ่อนกาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน มีวงเงินการเล่นพนันสูงถึง 1,000 ล้านบาท ซึ่งทีมงานของบ่อนการพนันจะเข้ามาเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย และถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารใกล้ๆ แนวชายแดน ขณะนี้ดีเอสไอได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแฝงตัวเพื่อสืบสวนจับกุมแล้ว

พ.ต.อ.ญาณพล กล่าวอีกว่า จากผลการตรวจสอบยังพบอีกว่า ขณะนี้มีการข่าราชการและเขาวชนเข้าไปใช้บริการเล่นการพนันออนไลน์จำนวนมาก และมีกลุ่มคนที่ทำหน้าที่รับจ้างเปิดบัญชีเพื่อพอกเงินจากการเล่นการพนันในรูปแบบดังกล่าว จึงอยากเตือนให้เลิกเพราะการรับจ้างเป็นนอมนิมนเปิดบัญชีธนาคารให้คนร้าย เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายพอกเงิน หากดีเอสไอตรวจสอบพบความเชื่อมโยงถึงใคร ก็จะถูกยึดทรัพย์สินที่มีอยู่ ส่วนข้าราชการที่มีพฤติกรรมเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ ทราบแล้วว่ามีใครบ้างก็คน ในรายชื่อที่เป็นนักพนันมือหนักดีเอสไอจะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินโทษทางวินัย และจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วย